



เศรษฐกิจพอเพียง แบบทหาร สู่ชาวบ้าน

หนึ่งภารกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตคนได้

■ อมรรัตน์ เข็มขาว

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาอย่างต่อเนื่อง นับจากมกราคม 2547 มาจนถึงขณะนี้ ทำให้หน่วยงานรัฐด้านต่างๆ ต้องทำงานอย่างหนัก ทั้งการลดความรุนแรง การเร่งหาทางคืนความสงบให้กับพื้นที่ กล่าวสำหรับภารกิจของหน่วยทหาร ครอบคลุมการทำงานจะแบ่งตามความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน รักษาความปลอดภัยให้กับโรงเรียน มัสยิด สุเหร่า โรงเรียนตาดีกา สถานีอนามัย เส้นทางบนถนนและสถานที่ราชการ อย่างไรก็ตามภารกิจที่เพิ่มเติมจากนั้นก็คือการสำรวจสภาพหมู่บ้านในชุมชนที่รับผิดชอบเพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลในเรื่องของจำนวนประชากรในแต่ละครอบครัว จำนวนหมู่บ้าน การประกอบอาชีพของแต่ละครอบครัว วิถีชีวิต การดำรงชีวิต ค่านิยม แนวคิด แนวความเชื่อ และวัฒนธรรม ด้วยภารกิจในการสำรวจหมู่บ้าน จึงทำให้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาที่ครอบคลุมไม่ถึงคุณภาพชีวิต

กล่าวสำหรับบทบาทหน้าที่ของทหารต่อการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่น มีหลายโครงการที่ได้ดำเนินการ อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุดเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 34 ต.จะนะ อ.จะนะ จ.นราธิวาส โครงการนี้เกิดขึ้นจากการสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดไปจัดทำโครงการดังกล่าว ทั้งเลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงปลาตากในบ่อ ปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงเป็ดและฟ่าน บนเนื้อที่เสื่อมโทรมรอบฐานปฏิบัติการ โดยได้ใช้กำลังพลในหน่วย

โครงการนี้เองที่กลายเป็นต้นแบบ ให้ประชาชนในหมู่บ้านโดยรอบฐาน ได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และนำไปประกอบอาชีพ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารทำหน้าที่ที่เลี้ยงจนปัจจุบันประชาชนได้ให้ความสนใจหันมาปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนกันเป็นจำนวนมากทำให้มีอาหารไว้รับประทานช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้เป็นจำนวนมาก ส่วนที่เหลือทางทหารยังได้ประสานไปยังพ่อค้าให้เข้ามารับซื้อถึงท้องถิ่น ทำให้ปัญหาความยากจนที่เคยเกิดขึ้นถูกลดลงไปได้

“หลังจากได้รับนโยบายจาก พล.ท.พิเศษ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ให้จัดทำโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จึงได้พิจารณาหมู่บ้านที่มีประชากรยากจนมากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าไปช่วยเหลือตามแผนพัฒนาพิเศษ โดยแยกเป็นหมู่บ้านยากจน 3 หมู่บ้านจาก 3 ตำบล ซึ่งกำลังดำเนินการแบบนาร่องคือหมู่ 1 บ้านน้ำวน ต.ช้างเผือก หมู่ 2 บ้านแม่แซ ต.ดุขงญอ และหมู่ 6 บ้านลูโบ๊ะ ต.ผดุงมาตร พร้อมทั้งได้นำประชาชนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพาไปอบรม หมู่บ้านละ 150 คน รวม 3 หมู่บ้านจำนวน 450 คน ซึ่งแยกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว 2 รุ่นและรุ่นที่ 3 กำลังดำเนินการ โดยไปอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายสิรินธร จ.ปัตตานีซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี” พ.ท.ศักดิ์วุฒิ วงศ์วานิช ผู้บังคับการชุดเฉพาะกิจนราธิวาสที่ 34 ระบุ

ร.อ.แก้วเพชร ตั้งพัฒนพันธ์ ผู้บังคับกองร้อย ร.2932 กล่าวว่า ในพื้นที่ของฐานปฏิบัติการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ผดุงมาตร อ.จะนะ จ.นราธิวาส มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใช้ในการทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ไม่เร็วจะเป็น เป็ด ไก่ ฟ่าน การเลี้ยงปลาตุก ผลผลิตเหล่านี้ทำให้สามารถลดงบประมาณค่าอาหารให้กับกำลังพลในสังกัดเป็นจำนวนมากเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือน 30,000 บาท งบประมาณส่วนดังกล่าวนี้ ทำให้ทางต้นสังกัดสามารถนำไปใช้ในส่วนที่จำเป็นอย่างอื่นได้อีก

“โครงการที่เราทำขึ้นด้วยการพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรมรอบฐาน มาใช้ในการทำการเกษตร ด้านหนึ่งที่ได้ชัดเจน นั่นก็คือช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากการที่กำลังพลต้องออกไปจากพื้นที่เพื่อหาซื้ออาหารกลับมากที่หน่วย ขณะเดียวกันจากการประสบความสำเร็จทำให้เราสามารถขยายแนวคิดนี้ออกไปยังชุมชนในท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนได้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในท้องถิ่นได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่จะนำไปสู่การถ่ายทอด เพื่อสร้างโอกาส” ผู้บังคับกองร้อย ร.2932 กล่าว

"บ้านลูโบ๊ะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กึ่งกลาง ต.ผดุงมาตร อ.จะนะ มีเนื้อที่ 2,621 ไร่ จำนวนประชากร 1,094 คน รวม 193 ครอบครัวยุคนที่นี่ส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนผลไม้ลองกองและสวนยางพาราเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดแต่หลังจากที่ ร.อ.แก้วเพชร ตั้งพัฒนาพื้นที่

ได้นำกำลังไปคอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิดทำให้คนที่ได้ให้ความสนใจหันมาปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนกันเป็นจำนวนมาก จากนั้นมาจึงมีอาหารไว้รับประทานช่วยลดรายจ่ายภายในครอบครัวได้เป็นจำนวนมาก ปลาตุกที่โตพอขายได้ทหารยังได้ประสาน

ไปยังผู้ค้าให้มารับซื้อถึงที่ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในบ้าน ดีใจที่ทหารมาช่วยเรา ครอบครัวอบอุ่น เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านมีงานทำไม่มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่น ชาวบ้านเข้มแข็ง ไม่มีเหตุการณ์ร้ายและชาวบ้านช่วยกันดูแลทหารที่อยู่ในพื้นที่ให้ปลอดภัยซึ่งเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอบแทนด้วยเช่นกัน" เอลิม โต๊ะหาด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านลูโบ๊ะ ต.ผดุงมาตร ให้ภาพถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

อับดุลอาซี ฮามะ อายุ 38 ปี ภูมิลำเนาบ้านลูโบ๊ะ ต.ผดุงมาตร บอกว่าก่อนหน้านั้นเขาเองและครอบครัวมีอาชีพกรีดยางพาราเพียงอย่างเดียวทำให้รายได้ไม่พอใช้เมื่อได้ไปอบรมกับโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกับเพื่อนบ้าน หลังจากนั้นมาจึงขุดบ่อเลี้ยงปลาตุกและทำเล้าไก่ในที่ว่างเปล่าบริเวณหน้าบ้านพักโดยเลี้ยงปลาตุกบ่อละ 500 ตัว ไก่บ้าน 50 ตัว ส่วนรอบขอบบ่อปลาได้ปลูกพืชผักสวนครัว ไว้เป็นอาหารโดยมีหน่วยทหารในพื้นที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำที่ถูกต้องทำให้ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

"ผมได้ไปดูงานที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ค่ายสิรินธรจ.ปัตตานีที่นั่นมีผักสวนครัวทุกชนิดขึ้นอย่างสวยงาม จึงมาลองปลูกที่บ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อผักในตลาดมากนัก โชคดีที่มีทหารคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งทำปุ๋ยการให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาและกำลังมีโครงการที่จะเก็บเงินซื้อลูกไก่มาเลี้ยงอีกเรื่อยๆเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน" **อับดุลละมาน สุรงค์** อายุ 28 ปี ภูมิลำเนาบ้านลูโบ๊ะ ต.ผดุงมาตร ระบุ

แม้วันนี้การแก้ไขปัญหาค่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเรื่องที่ท้าทายและยากต่อการที่จะหาจุดจบอันหมายถึงสันติสุขให้กลับคืนมาแต่สิ่งที่ภาครัฐโดยผู้ปฏิบัติการในพื้นที่ได้ขับเคลื่อนไปแล้วนั้นคือการที่จะลดช่องว่างทางด้านต่างๆเท่าที่จะทำได้การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นระหว่างคนของรัฐและประชาชน